

'เทพทาโร' ไม้กลิ่นหอมประโยชน์มากมายที่กำลังวิกฤติ...

"ไม้เทพทาโร" พันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล ประจำจังหวัดพังงา มีชื่ออื่น ๆ ที่เรียกกันตามถิ่นต่าง ๆ คือ จะไคหอม พลัดขนขาว มือแตกมาจิง การบูร ลักษณะทั่วไปของเทพทาโรคือมีลำต้นสูงประมาณ 10-30 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มทึบ กิ่งอ่อนเกลี้ยง และมีกิ่งจะมีคราบขาว เปลือกสีเทาอมเขียวหรือสีน้ำตาลคล้ำ แตกเป็นร่องตามยาวของลำต้น ใบเดี่ยวออกเรียงตรงข้ามกัน แผ่นใบรูปรีแกมรูปไข่ ยาวประมาณ 7-20 เซนติเมตร ปลายแหลม โคนสอบ ก้านใบเรียวยาวเล็กยาวประมาณ 2.5-3.5 เซนติเมตร ดอกสีขาวหรือเหลืองอ่อนออกเป็นช่อเป็นกระจุกตามปลายกิ่ง ผลกลมเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 0.7 เซนติ เมตร มีสีเขียว



เทพทาโรขึ้นในป่าดงดิบบนเขา ปรากฏทั่วประเทศ แต่พบมากในภาคใต้ การขยายพันธุ์ ใช้เมล็ด ประโยชน์ของเทพทาโรคือเนื้อไม้มีกลิ่นหอมจนใช้ในการแกะสลักบางอย่าง ทำเตียงนอน ทำตู้ หีบใส่ เสื้อผ้า กันมอดและแมลงอื่น ๆ และใช้เป็นยาสมุนไพร เปลือกเป็นยาบำรุงร่างกายอย่างดี โดยเฉพาะหญิงสาวรุ่น ต้มกินแก้เสียดท้อง ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ (ข้อมูลจาก www.geocities.com)

จำได้ว่าหลายปีดีดักมาแล้วเดินทางไปจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ที่แหละ เคยไปซื้อของที่ระลึกทำมาจากไม้เทพทาโร มีกลิ่นหอม.... แต่รู้ไหมว่าปัจจุบันไม้ "เทพทาโร" วิกฤติหนัก...เป็นอย่างไรนั้น นายสมชัย เพียรสถาพร อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) สาธยายว่า...

หลังจากในรอบปีที่ผ่านมากระแวดคามราม เทพมาแรง ทำให้มีการตัดไม้เทพทาโร ซึ่งเป็นไม้มงคล มีกลิ่นหอม และเป็นไม้ยืนต้นเนื้ออ่อน ที่มีมากในภาคใต้ของประเทศไทย เพื่อนำไปทำมวลสารสำคัญของวัตถุมงคล ทำให้ปริมาณไม้เทพทาโรในธรรมชาติเหลือน้อยมาก หรือไม่เกิน 10% ของพื้นที่ และมีแนวโน้มลดปริมาณลงเรื่อย ๆ เพราะนอกจากจะใช้เป็นมวลสารของวัตถุมงคลแล้ว ปัจจุบันยังเป็นที่ยิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวและธุรกิจสปา ทำให้มีการตัดโค่นโดยไม่มีการปลูกทดแทน

ฉะนั้น กรมป่าไม้ จึงวิจัยและขยายพันธุ์ไม้เทพทาโรเพื่อไม่ให้ไม้ดังกล่าวสูญพันธุ์จากประเทศไทย ทั้งนี้กรมป่าไม้ได้วิจัยและขยายพันธุ์ไม้เทพทาโร โดยใช้วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจนประสบความสำเร็จ ที่ สถานีวนวัฒนวิจัยสงขลา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยไม้เทพทาโร สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน เช่น เนื้อไม้มีกลิ่นหอมทำแฉวยเร็ว โดยเฉพาะรากมีกลิ่นหอมมาก นำมาใช้ทำหิ้งพระ เตียงนอน โต๊ะ เป็นต้น ในส่วนของเนื้อไม้นำมาใช้แกะสลักสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของกลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้เทพทาโร อ.ห้วยยอด จ.ตรัง มีใช้มีกลุ่มนี้กลุ่มเดียวนะ มีกลุ่มอื่น ๆ อีก



นอกจากนี้ ไม้เทพทาโรยังเป็นที่นิยมในกลุ่มสปาโดยนำเศษไม้จากสวนของราก นำมา จุดเผา ร่วมกับสมุนไพรอย่างอื่นใช้ในสปาได้ และในขณะนี้กำลังทำการวิจัยเรื่องผลิตภัณฑ์น้ำมันจากใบ โดยกลุ่มพัฒนาเคมีผลิตภัณฑ์ป่าไม้ งานพัฒนาผลิตภัณฑ์ป่าไม้ เพื่อเป็นการช่วยสร้างมูลค่าและสร้างรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่จากการทำผลิตภัณฑ์น้ำมันจากใบไปจำหน่ายด้วย



ด้าน นายสมบูรณ์ บุญยืน ผู้อำนวยการสถานีศูนย์วนวัฒนวิจัยภาคใต้ บรรยายว่า นอกจากไม้เทพทาโร จะถูกนำไปใช้ทำมวลสารสำคัญของวัตถุมงคลและใช้ประโยชน์ด้านอื่นแล้ว ต้นเทพทาโรยังมีจำนวนลดลง จากการถูกโค่นทิ้งเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกยางพารา ปาล์มน้ำมัน และ พืชเศรษฐกิจอื่น ๆ เพิ่มขึ้น

นายสมบูรณ์ตอบท่ายว่า ทุกฝ่ายต้องช่วยกันอนุรักษ์และปลูกไม้เทพทาโรไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากประเทศไทย อีกทั้งจังหวัดทางภาคใต้ของไทยที่นิยมปลูกไม้เทพทาโรได้แก่ ตรัง พังงา และสงขลา เนื่องจากไม้เทพทาโรนำมาสร้างเป็นรายได้เสริมจากการขายน้ำมันที่ สกัดจากไม้เทพทาโรมีรายได้เฉลี่ยปีละประมาณ 800,000 บาท หรือขายกันในราคาลิตรละ 4,000 บาท ส่วนผลิตภัณฑ์จากไม้ช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกรเดือนละ 4,000-5,000 บาทต่อเดือน.

จิรั ศรีชัย

ที่มา : http://www.dailynews.co.th/web/html/popup_news/Default.aspx?Newsid=168757&NewsType=1&Template=1